



โครงการวิจัย

พัฒนาการและปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา

=

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา

- ชื่อโครงการวิจัย : พัฒนาการและปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
Development and Solid Waste Management Conflict of
Local Government Units in Songkhla Province
- คำสำคัญ : พัฒนาการ ปัญหาความขัดแย้ง การจัดการขยะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
- แหล่งงบประมาณ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาและปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยศึกษาเฉพาะการจัดการขยะของเทศบาลตำบลนาทวี เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลเมืองบ้านพรุ วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวิจัย สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการพรรณนาตามกรอบการวิจัย โดยมีสรุปผลการวิจัย ดังนี้

เทศบาลทั้งสี่แห่งซึ่งมีสถานที่กำจัดขยะอยู่นอกเขตเทศบาลและมีวิธีการกำจัดขยะแบบฝังกลบนั้น มีเทศบาลสองแห่งคือเทศบาลตำบลนาทวีและเทศบาลนครสงขลามีสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการขยะมาจากวิธีการกำจัดขยะไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าของพื้นที่ ในส่วนของกรณีการคัดค้านการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ตำบลทุ่งขมิ้นก็เป็นผลกระทบจากการกำจัดขยะที่เดิมที่ในอดีตไม่ถูกหลักสุขาภิบาลเช่นกัน และมีความขัดแย้งเพียงกรณีเดียวของเทศบาลเมืองบ้านพรุ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการค้างชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะเท่านั้น

ลักษณะและรูปแบบของความขัดแย้งมีทั้งแบบประนีประนอม โดยการเชิญประชุม และแบบขุ่นมูประทุ

หลังจากประสบปัญหาความขัดแย้งแล้วผู้บริหารแต่ละเทศบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเจรจา การใช้วิธีการพิจารณาวัตถุประสงค์ระดับสูง และการเพิ่มทรัพยากร โดยการพัฒนากระบวนการกำจัดขยะให้ถูกหลักสุขาภิบาล ในการแก้ไขปัญหานี้หน่วยงานราชการภูมิภาคและหน่วยราชการกลางได้ให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการและสนับสนุนทางด้านการงบประมาณ

ปัจจุบันมีเพียงเทศบาลสองแห่งคือเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลเมืองบ้านพรุที่ไม่มีปัญหาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 5-10 ปี เนื่องจากมีสถานที่กำจัดขยะเพียงพอและมีระบบการจัดการขยะที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาล ส่วนอีกสองเทศบาลคือเทศบาลตำบลนาทวีและเทศบาลนครหาดใหญ่ ถึงแม้สภาพปัญหาความขัดแย้งจะคลี่คลายลงจนไม่มีปัญหา แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่กำจัดขยะในปัจจุบันจะต้องหาสถานที่กำจัดขยะใหม่และหรือต้องหาวิธีการกำจัดขยะแบบใหม่ที่เหมาะสม